



## วงศ์บัณฑิตเซ็นขายยาง 1.1 แสนตัน จับคู่ยางไทย-เทศซื้อขายหมื่นล้าน

“วงศ์บัณฑิต” เซ็นขายยาง 1.10 แสนตันให้ 3 ผู้นำเข้าจีน ชี้โครงการจับคู่ธุรกิจยางของกระทรวงพาณิชย์กระตุ้นตลาดและราคาในระยะสั้น คาดความต้องการใช้ยางโลกปี 2559 ลดเหลือ 12 ล้านตัน เชื่อทิศทางการค้าดีขึ้นหลัง 3 ประเทศจับมือลดส่งออก 15% นาน 6 เดือน ด้านพาณิชย์ยังจับคู่ยาง คาดเกิดการซื้อขายหมื่นล้าน โขว์แผนเร่งขายตปท. ด้านนายยางพารา ชี้ราคาต่ำสุดรอบ 10 ปี จากนี้ขาขึ้น

จากที่กระทรวงพาณิชย์ได้มี “โครงการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา”

โดยได้นำคณะผู้ซื้อผู้นำเข้ายางพาราจากทั่วโลก 147 ราย มาร่วมเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย 109 ราย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการค้า และแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สินค้าที่ผู้นำเข้าให้ความสนใจในครั้งนี้ ได้แก่ ยางล้อ ยางคันเกียร์ หมอนและที่นอน ยาง ยางธรรมชาติ ถุงมือยาง และไม้ยาง คาดจะเกิดมูลค่าการค้าซื้อขายในครั้งนี้กว่า 1 หมื่นล้านบาท และจากนี้จะมีการเจรจา

ซื้อขายต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกระทรวงยังมีแผนงานที่จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการนำคณะไปเจรจาซื้อขายยางกับหลายประเทศ จากที่ผ่านมาได้ไปเจรจากับรัสเซียและเบรอลุส ถือว่าประสบความสำเร็จ โดยรัสเซียสนใจจะสั่งซื้อสินค้ายางพาราจากไทย ทั้งไม้ ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง รวมปริมาณมากกว่า 8 หมื่นตัน

“บริษัทของรัสเซียยังสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ในไทย และยังมีอีกหลายประเทศสนใจ

ลงทุนเพิ่มเติมด้วย ขณะเดียวกันอินเดีย ได้สนใจซื้อไม้ยางพาราจากไทยมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว”

อย่างไรก็ดี ในงานยังมีการลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยางระหว่างผู้ประกอบการไทย คือ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (บจก.) กับ ผู้นำเข้าจากจีน 3 ราย ได้แก่ บจก.ซิงเตา เรือนเหรียญ, บจก.เซียงไฮ้ ฮาน ซิง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต และบจก.เซียงไฮ้ ดิง ซิง อินดัสทรี ปริมาณรวม 1.10 แสนตัน มูลค่ากว่า 3.85 พันล้านบาท ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีของการส่งออกยางพาราของไทย จากในปี 2558 ไทยส่งออกวัตถุดิบยางพารามูลค่า 5.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารามูลค่า 6.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีตลาดหลักที่จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

ด้านนายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต

รองกรรมการผู้จัดการ บจก.วงศ์บัณฑิต และเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นตลาดและราคาภายในระยะสั้นนี้ โดยคาดการณ์แนวโน้มยางพาราในปีนี้น่าจะมีทิศทางดีขึ้น ภายหลังจากที่ผลการประชุม บจก.ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ หรือ IRCo เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีมติกำหนดนโยบายให้ผู้ส่งออกยางพาราใน 3 ประเทศสมาชิกเดิม คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงเวียดนาม จะลดการส่งออกลง 15% ในช่วง 6 เดือนนับจากนี้ (มี.ค.-ส.ค.) ซึ่งจะทำให้ชีพพลายยางในตลาดโลกหายไปและราคาน่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยในปีนี้คาดการณ์ความต้องการใช้ยางของโลกจะมีประมาณ 12 ล้านตัน จากปีก่อนมีกว่า 12 ล้านตันเศษ

ปัจจุบันไทยมีการผลิตยางพารา

ที่ 4.5 ล้านตัน, อินโดนีเซีย 3.7 ล้านตัน, มาเลเซีย 7 แสนตัน, เวียดนาม 1 ล้านตัน โดยทั้ง 4 ประเทศคิดเป็นส่วนแบ่งของการผลิตของโลก กว่า 70% จากทั้งโลกที่มีการผลิต 12.5 ล้านตัน ประกอบกับในช่วงนี้ ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน เป็นช่วงฤดูกาลที่ยางผลัดใบที่ชาวสวนจะหยุดกรีดยาง ส่งผลให้ผลผลิตออกมาน้อย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นได้

“ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของประเทศ ส่งออกวัตถุดิบยางแผ่น, ยางแท่ง และน้ำยางข้น ประมาณ 7.5 แสนตันต่อปี มูลค่าราว 5.6 หมื่นล้านบาท โดยลูกค้าหลักยังเป็นผู้ผลิตล้อยางรถยนต์ ซึ่งตลาดส่งออกที่ยังมีศักยภาพมาก คือ อินเดีย เนื่องจากยังมีจำนวนรถต่อประชากรน้อย ตก 18 คันต่อประชากร 1 พันคน ขณะที่อินเดียมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคนและยังมีตลาดใหม่ที่น่าสนใจ เช่น อิหร่าน ส่วนเงินเองแม้เศรษฐกิจจะแย่ลง แต่ก็ยังมีอัตราเติบโตที่สูงและอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2-3%”

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทยและกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิศทางราคายางในปีนี้น่าจะดีขึ้น เพราะเวลานี้เป็นช่วงที่สินค้าไม่มีในตลาด ดังนั้นราคายางคงไม่ต่ำไปกว่านี้แล้ว จากปีที่ผ่านมาถือเป็นราคาต่ำสุดในรอบ 10 ปีก็ว่าได้ ซึ่งการที่กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสามารถช่วยสร้างบรรยากาศและกระตุ้นตลาดให้เกิดความคึกคักขึ้นบ้าง

# ชง 3 ทางโละสต็อกยางรอบใหม่ ขัดคำสั่งประยุทธ์/จ่อขาดทุนอื้อ

ก.เกษตรฯ เตรียมแผนโละสต็อกยางเก่า 3.1 แสนตันรอบใหม่ หลังเลิกสัญญา ไซนาให้หนาน จากจีน วงในเผยมี 3 แนวทางเลือก ขายให้ “นอร์ทอีสริบเบอร์” ผู้ค้ายางในประเทศ-ขายให้โรงงานในจีน หรือแจกหน่วยงานรัฐฟรี ระบุค่าเช่า โกดัง-ค่าเบี้ยประกันภัยรัศค่อ เดือนละ 26 ล้าน เร่งสรุปผลส่ง ครม.ชี้ขาด ด้าน “อุทัย” ออกโรงค้านชี้ขาดนโยบายหากขาดทุนอื้อ ขณะผู้ส่งออกแบ่ง โควตาตลาดส่งออกช่วยดันราคายางแล้ว

นายสุรพล จารุพงศ์ ในฐานะ โฆษก และมีสเตอร์ยาง ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐาน เศรษฐกิจ” ถึงผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขั้นตอนการปฏิบัติในการระบาย

อ่านต่อหน้า > 2



• สรสวัสดิ์ ธารสวัสดิ์

## ข่าวต่อ ชง 3 ทาง

สต็อกยางในโครงการพัฒนาศักยภาพ สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคาและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร (29 ก.พ. 59) ซึ่ง ณ ปัจจุบันรัฐบาลมีสต็อกยางเก่าอยู่ทั้งสิ้น 3.1 แสนตันว่า ในที่ประชุมมีการพิจารณาหลายแนวทางซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเลือกแนวทางไหน แต่มีแนวทางหนึ่งที่กรรมการได้เสนอคือการให้หน่วยงานราชการนำยางไปใช้โดยไม่คิดราคา หรือให้ฟรี โดยต้องมีการตรวจสอบว่านำไปใช้จริง

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยืนยันในที่ประชุมว่ามีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับรอง ขาดเซยการขาดทุนให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ทาง กยท.ไปดำเนินการหาข้อสรุปถึงแนวทาง ซึ่งหากเลือกแนวทางให้หน่วยงานราชการไปใช้ฟรี ต้องประเมินการขาดทุนมาด้วย โดยคณะกรรมการจะต้องสรุปเรื่องดังกล่าวภายในเดือนนี้ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งการระบายสต็อกยางในช่วงนี้ คาดจะไม่กระทบเกษตรกร เพราะเป็นช่วงปิดกรีต อีกด้านหนึ่งเชื่อว่า หากระบายสต็อกดังกล่าวหมดจะทำให้

ราคาขยับปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต ประกอบกับความร่วมมือจำกัดปริมาณการส่งออกยางของ 3 ประเทศ(มี.ค.-ส.ค.59) ปริมาณ 6.15 แสนตัน ที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยไทยจะลดส่งออก 3.24 แสนตัน อินโดนีเซีย 2.38 แสนตัน และมาเลเซีย 5.2 หมื่นตัน คาดจะช่วยดันราคาขยับให้สูงขึ้นได้

นายพิเชษฐ พรหมมูล ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยยาง และกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขั้นตอนการปฏิบัติในการระบายสต็อกยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรเสถียรภาพราคา กล่าว ว่า ปริมาณยางในสต็อกของรัฐบาล ณ ปัจจุบันมีปริมาณทั้งสิ้น 3.1 แสนตัน โดยหักจากที่บริษัท ไซนาให้หนานริบเบอร์อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ได้ขนย้ายไปแล้วทั้งสิ้น 3.49 หมื่นตัน (และได้เลิกสัญญาไปแล้ว) ทั้งนี้ ยางในสต็อกที่หลายฝ่ายกล่าวอ้างว่ายังคงเหลือ 3.73 แสนตันนั้น เป็นยางที่คู่สัญญาผิดเงื่อนไข ไม่ใช่ยางที่เหลืออยู่ในสต็อก ดังนั้นหากคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญา ก็คือซื้อยางเก่าฟางยางใหม่ 4 แสนตัน ทาง องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) หรือ กยท.จะต้องซื้อยางมาเพิ่มเพื่อส่งมอบ เพราะในสต็อกมีเหลืออยู่มีจำนวน 3.1 แสนตันเท่านั้น

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขั้นตอนการปฏิบัติในการระบายสต็อกยางทั้ง 2 โครงการข้างต้น เผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อล้างสต็อกยาง 3 แนวทาง ได้แก่ 1. บริษัท นอร์ทอีสริบเบอร์



จำกัด หนึ่งในสมาชิกสมาคมยางพาราไทย ได้เสนอข้อยกเลิกในราคา กิโลกรัมละ 29 บาท แนวทางที่ 2 ขยายให้โรงงานในจีน ผ่านนักการเมืองไทยรายหนึ่ง ที่ล่าสุดได้ส่งเรื่องต่อมายังเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว โดยขอซื้อในราคา กิโลกรัมละ 20 บาท และแนวทางที่ 3 ใช้ภายในประเทศ โดยขยายให้หน่วยงานราชการในราคาต่ำ หรือให้เปล่า

“ต้องระบายสต็อกออกไปเพราะยิ่งช้าจะต้อแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่าเช่าโกดัง และเบียดเบียนภัยเดือนละ 26 ล้านบาท ซึ่งในที่ประชุม โดยเฉพาะคุณจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนแนวทางการขายให้โรงงานในจีน”

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบบริษัท นอร์ทอีสต์เบอร์ จำกัด ซึ่งเสนอซื้อยางในสต็อกรัฐบาลยกคลัง จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรรมการของบริษัทมี 4 คน ประกอบด้วย นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ นางภณิดา จึงธนสมบูรณ์ นายสมเจตน์ สุวรรณกลาง และนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ มีทุนจดทะเบียน 420 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท เพื่อประกอบกิจการผลิตและค้ายางแผ่นรมควันและผลิตภัณฑ์จากยางพาราทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงค้าพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า และประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อใช้และจำหน่าย โดยในปีบัญชี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2.39 พันล้านบาท มีค่าใช้จ่าย 2.21 พันล้านบาท มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย 84 ล้านบาท

ด้านนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวถึงความร่วมมือของผู้ส่งออกในช่วงจำกัดปริมาณโควตาการส่งออกภายในส่วนของไทย 3.24 แสนตันว่า โดยนำฐานเฉลี่ยการส่งออกในรอบปี 2557 มาเป็นฐานในการปรับลดเฉลี่ย 3 เดือน ประมาณ 20% ในแต่ละบริษัท

ส่วนอีก 3 เดือนหลังจะมาประเมินกันใหม่ อีกรอบหนึ่ง นับจากนี้จะเข้าสู่ฤดูปิดกรีดยาง ทางผู้ส่งออกที่มียางในสต็อกและมีผู้ซื้อแล้วจะต้องดำเนินการส่งออกในโควตาที่ได้รับ ยกเว้นบริษัทรายเล็กที่ส่งออกไม่เกิน 5 พันตัน ส่วนบริษัทใดที่มีปัญหาจริงก็อาจจะขดเชยให้ในส่วนที่มีบางรายเลิกกิจการ หรือชะลอการส่งออก อาจจะนำยอดเหล่านี้มาขดเชยให้ได้

ส่วนแนวโน้มราคายางคาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับ ในปีนี้ประเมินว่าราคายางไม่ต่ำกว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง มีผลให้คนใช้รถส่วนตัวมากขึ้น อานิสงส์จะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศกลับมาเพิ่มยอดขายได้ ส่วนแนวทางการซื้อขายใช้ในโครงการรัฐบาล จำนวน 1 แสนตัน ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว โดยรับซื้อตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ราคายางแผ่นดิบ ได้ปรับตัวขึ้นมาประมาณ 5 บาทแล้ว ส่วนยางในสต็อกรัฐบาลที่เหลือไม่ควรหลุดถึงเลย เนื่องจากพุดที่ไร้กี้มีผลกระทบต่อจิตวิทยาทางด้านราคาทุกครั้งส่งผลทำให้ราคาตกต่ำ

ในส่วนที่ กยท.จะส่งมอบยางให้คู่สัญญาซีโนเคม จำนวน 1.66 หมื่นตันในเดือนเมษายนนี้ ไม่แนใจว่าจะใช้โควตาหรือใช้ฐานการส่งออกอย่างไร ซึ่งต้องนำเรื่องไปหารือในคณะอนุกรรมการติดตามการจำกัดปริมาณยางส่งออก ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับและติดตามควบคุม และประเมินผล”

นายไชยยศ กล่าวอีกว่า จากการประชุมผู้ส่งออกยางที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถือว่าได้รับความร่วมมือและมั่นใจว่าแต่ละประเทศจะทำตามสัญญา แม้กระทั่งเวียดนามเองก็ได้ร่วมให้สัตยาบันที่จะช่วยกันดึงราคายางให้สูงขึ้น ไม่บิดพลิ้วดังเช่น 3 ครั้งก่อน ขณะที่นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นกรณีนี้ในผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ อยากรให้ขยายยางในสต็อกรัฐบาลให้กับโรงงานในประเทศจีนที่กิโลกรัมละ 20 บาทไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้ขาดทุน

มหาศาล อีกทั้งจะส่งผลต่อราคายางที่เกษตรกรจะเปิดกรีดยางในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ มีข้อเสนอคือเข้าไปแจ้งให้หน่วยงานรัฐไปทำถนน แผ่นปูพื้น ทำสนามฟุตบอลจะดีกว่า และที่สำคัญหากขยายจะเป็นการขัดนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีประกาศไปแล้วไม่ขยายยางให้ใช้ในประเทศทั้งหมด

อนึ่งสถาบันวิจัยยาง รายงานราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 40.81 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.06 บาท/กก. จากวันก่อน ส่วนยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 42.42 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.27 บาท/กก. การเคลื่อนไหวของราคายางค่อนข้างผันผวน ขณะที่เงินเยนและเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ยังเป็นปัจจัยกดดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง

# ความคืบหน้าช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน เพื่อให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน (1 ครัวเรือนต่อ 1 ลิทรี) แก่เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ซึ่งเป็นผู้กรีดยางให้เจ้าของสวนยางผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับ กยท. ได้เริ่มจ่ายเงินตามโครงการฯ ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานงานในพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ รีบแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กับ การยางแห่งประเทศไทย

ซึ่งปัจจุบัน มีเกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 682,746 ครัวเรือน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 486,317 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 248,972 ครัว



เรือน และคนกรีดยาง 237,346 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3.57 พันล้านบาท (ณ วันที่ 24 ก.พ. 59) จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิรีบแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท. เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่ โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2559

สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 24,257 ราย และรัฐบาลได้รับซื้อขายจากเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 2,568 ตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 480 ตัน น้ำยางสด จำนวน 660 ตัน และยางก้อนถ้วย จำนวน 1,430 ตัน รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 107,846,954 บาท

โดยรัฐบาลตั้งจุดรับซื้อทั่วประเทศ

แล้วทั้งสิ้นจำนวน 493 จุด ขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานทยอยปิดกรี๊ดแล้ว รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มทยอยปิดกรี๊ดในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งยางพาราที่รัฐรับซื้อจากเกษตรกรนั้น จะเก็บสต็อกไว้ก่อนและจะมีการตั้งคณะกรรมการจำหน่ายยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการใช้ยาง รวมถึงจัดทำแผนการส่งมอบและกำหนดราคายางต่อไป.

## พาณิชย์ ปฎิบัติการเจรจาจับคู่ธุรกิจซื้อขายยาง-ผลิตภัณฑ์เนียด 2 หมื่นลบ. (02/03/2559)

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงความสำเร็จในการนำผู้ซื้อต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย เพื่อเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราว่า มีผู้ซื้อผู้นำเข้าจำนวน 147 บริษัท จาก 29 ประเทศ มาเจรจาธุรกิจกับผู้ส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยางไทย 109 บริษัท เข้าร่วมการเจรจาและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ได้เกิดมูลค่าการซื้อขายโดยรวม (ยางพาราธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ) คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายระหว่างการเจรจาการค้าในงานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางรวมทั้งสิ้นประมาณ 19,660 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายในงานผู้ประกอบการไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาง อาทิ 1. การซื้อขายไม้ยางพาราระหว่าง Shunde Wood Industry Association และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จำนวน 22,000 ตู คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,500 ล้านบาท 2. บริษัท Thaimac STR (ในเครือบริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด) ตกลงซื้อขายกับบริษัท Guangzhou Sino Rubber Co., Ltd. เป็นปริมาณ 90,000 ตัน (ยางแท่ง STR20 50,000 ตัน, ยางแผ่นรมควันชั้น 3 20,000 ตัน และน้ำยางชั้น 20,000 ตัน) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,600 ล้านบาท

3. Qingdao Runlian Co.,Ltd. ยางแท่ง STR20 จำนวน 50,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท 4. Shanghai Han Qing Import & Export Co., Ltd. ยางแท่ง STR20 จำนวน 30,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท 5. Shanghai Ting Qing Industry Co., Ltd ยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 30,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท และ 6. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางและยางพาราอื่นๆ เป็นมูลค่าอีกประมาณ 2,160 ล้านบาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางในครั้งนี้ เพื่อขยายสู่ทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดโลก ใช้เป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ยางไทย และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยหันมาผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์จากยางพาราประเภทใหม่ๆ อาทิ ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประเทศได้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยรายสำคัญที่เข้าร่วมงาน อาทิ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางพาราได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ชุมชมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด โรงอัดก้อนยางสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโดนพัฒนา จำกัด เป็นต้น

"กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชื่อว่ากิจกรรมการเจรจาการค้าในครั้งนี้จะเป็นก้าวแห่งความสำเร็จที่สำคัญแก่อุตสาหกรรมยางพาราไทยในการต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ อีกทั้งเป็นโอกาสในการแสวงหาและสร้างพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหม่" อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 1 มีนาคม 2559)

## “พาณิชย์”จับคู่ซื้อขายยางคาคมมูลค่าไม่ต่ำกว่า1หมื่นล้าน

ผู้จัดการรายวัน360 - “พาณิชย์” ดึงผู้นำเข้าผู้ซื้อต่างประเทศ 147 ราย เจรจจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย 109 ราย คาดมีมูลค่าซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท มั่นใจช่วยเพิ่มยอดส่งออก และดึงราคาในประเทศให้สูงขึ้นได้แน่

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเจรจาการค้าอย่างพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา วานนี้ (29 ก.พ.) ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำผู้นำเข้า ผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราจากต่างประเทศรวม 147 บริษัท จาก 28 ประเทศ ทั้ง

จีน อาเซียน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ รัสเซีย แอฟริกาใต้ ซาอุดีอาระเบีย และตุรกี เป็นต้น มาจับคู่ซื้อขายกับผู้ผลิตของไทยจำนวน 109 บริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ สินค้ายางพาราที่ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศสนใจ ได้แก่ ยางล้อ ยางต้นหมอนและที่นอนยาง ยางธรรมชาติ ถุงมือยาง และไม้ยาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างผู้จำหน่ายไทย คือ บริษัท วงศ์บัณฑิต กับผู้นำเข้าจีน 3 ราย ได้แก่ บริษัท

Qingdao Runlian ลงนามซื้อขายยางแท่ง STR20 จำนวน 5 หมื่นตัน บริษัท Shanghai Han Qing Import & Export ลงนามซื้อขายแท่ง STR20 จำนวน 3 หมื่นตัน และบริษัท Shanghai Ting Qing Industry ลงนามซื้อขายแผ่นรมควันจำนวน 3 หมื่นตัน รวมเป็น 1.1 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 3,850 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้จัดคณะผู้ประกอบการไทยเดินทางไปขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ประเทศอินเดีย โดยสามารถตกลงซื้อขายไม่ยางระหว่างกันได้คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีแผนที่จะเดินทางไปเจรจาขายในประเทศอื่นๆ ต่อไป.



# ลู่ทางราคาขึ้น-พาณิชย์เปิดเวทีซื้อขาย

● หวังราคายางพาราขยับดีขึ้น หลังผู้ส่งออก 4 ประเทศลดการส่งออก 15% ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ด้านพาณิชย์เปิดเวทีจับคู่ผู้นำเข้าต่างชาติและผู้ประกอบการไทย ลุ้นสะพัดกว่าหมื่นล้านบาท

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต รองกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มราคายางพาราในปีนี้น่าจะมีทิศทางดีขึ้น ภายหลังจากที่ผลการประชุม บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีมติกำหนดนโยบายให้ผู้ส่งออกยางพาราคือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ลดการส่งออกลงร้อยละ 15 ในช่วง 6 เดือนนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ และทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งการลดชีพलयในตลาดโลกลง ให้สอดคล้องกับการบริโภค

“ในช่วงนี้ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน เป็นช่วงฤดูกาลที่ยางผลัดใบ ชาวสวนจะหยุดกรีดยาง ส่งผลให้ผลผลิตออก

มาน้อย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นได้ และน่าจะดีกว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา แต่ยังคงคาดการณ์ยากกว่าราคาจะปรับขึ้นได้เท่าไร สำหรับราคาเฉลี่ย ยางแผ่นดิบ ขณะนี้อยู่ที่ 45 บาทตอกก.” นายบัณฑิตกล่าว

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้นำเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราจากต่างประเทศ กับผู้ประกอบการไทย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการค้า และราคายางพาราที่ตกต่ำ โดยได้รับความสนใจจากผู้ซื้อผู้นำเข้า กว่า 147 ราย จาก 28 ประเทศทั่วโลก ทั้งอาเซียน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แอฟริกาใต้ รวมถึง ซาอุดีอาระเบีย และตุรกี ขณะที่ผู้ประกอบการไทยมาร่วมงานประมาณ 109 ราย ซึ่งสินค้ายางพาราที่ผู้นำเข้าต่างประเทศสนใจ ได้แก่ ยางล้อ ยางคัน หมอนและที่นอนยาง ยางธรรมชาติ ถู่มือยาง และไม้ยาง ทั้งนี้ เชื่อว่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายกว่า 1 หมื่นล้านบาท และจะมีการเจรจาซื้อขายอย่างต่อเนื่อง



# รัสเซีย-เบลารุสส่งตรง.ยางรถ

## ●พณ.หนูนจับคู่ตปท.ซื้อขายเพิ่ม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในงาน The International Rubber Business Matching ถึงการเปิดตลาดซื้อขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราว่า การเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทยนั้น มีผู้ซื้อผู้นำเข้าประมาณ 147 ราย จาก 28 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม เช่น ประเทศในอาเซียน อินเดีย จีน ไต้หวัน ฮองกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และมีผู้ประกอบการไทย 109 ราย เข้าร่วม คาดว่าการเจรจาและจับคู่ธุรกิจเฉพาะในงานครั้งนี้จะเกิดมูลค่าการซื้อขายทั้งยางพาราธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เช่น ยางล้อ ยางตัน หมอนและที่นอน ยางพารา ถุงมือยาง ไม้ยาง เป็นต้น รวมกันกว่า 10,000 ล้านบาท และคาดว่าหลังจาก

งานครั้งนี้จะมีการซื้อขายระหว่างกันเพิ่มอีก ซึ่งจะช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศให้ดีขึ้น และเป็นโอกาสในการแสวงหาและสร้างพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหม่ของผู้ประกอบการไทยด้วย

นางอภิรดีกล่าวว่า ในงานนี้ผู้ประกอบการไทยคือ บริษัททวงศ์บัณฑิต จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับผู้นำเข้าจีน 3 ราย ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยางทั้งยางแท่งและแผ่นยางรวมกันวันรวมกัน 110,000 ตัน มูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท หลังจากงานเจรจาการค้ายางพาราครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะพาผู้ประกอบการยางพาราของไทยเดินทางไปเจรจาจับคู่ทางธุรกิจในต่างประเทศเป็นระยะในโอกาสเหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกภายใต้เศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีนัก จึงต้องออกไปต่างประเทศด้วย นอกจากเจรจาการค้าอยู่ในประเทศ

นางอภิรดีกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการยางพาราไทยได้เจรจาการค้าที่อินเดียและชายไมยางได้เป็นมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในการเยือนรัสเซียของรัฐมนตรีไทยเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการและผู้นำเข้ายางพาราของรัสเซียสนใจซื้อขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางจากไทยรวม 80,000 ตัน ซึ่งจะต้องคุยกันต่อไปว่าจะซื้อขายช่วงไหน โดยมองว่ายางพาราไทยจะส่งออกได้อีกมากเพราะรัสเซียยังมีความต้องการยางอยู่ นอกจากนี้ผู้ประกอบการของรัสเซียและเบลารุสสนใจจะมาลงทุนอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ในไทยผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เนื่องจากเล็งเห็นว่าไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของอาเซียน เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้วจึงนำลงทุนตั้งบริษัทผลิตยางรถยนต์เพิ่มในไทยเพื่อขยายการค้าในภูมิภาคนี้ ซึ่งต้นทุนถูกกว่าการนำเข้าวัตถุดิบยางจากไทยไปผลิตที่รัสเซียหรือเบลารุส

# เบลารุสสนใจซื้อยางไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐเบลารุสว่า ขณะนี้บริษัทเบลจิกน่าเป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศเบลารุสและรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ต้องการนำเข้ายางพาราจากไทยปีละ 20,000 ตันด้วยวิธีการประมูลแข่งขัน เพื่อผลิตยางรถยนต์ 350 ชนิดส่งออกไปยัง 40 ประเทศทั่วโลก เนื่องจากมองว่ายางพาราไทยมีคุณภาพดีเหมาะกับการผลิตยางรถยนต์

นอกจากนี้ทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าขยายการลงทุนและการค้าระหว่างกันเพิ่ม 2 เท่าภายใน 5 ปี จากปัจจุบันที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันเบลารุสเห็นโอกาสในการใช้ไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเพื่อเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปตลาดอาเซียนและคู่เอฟทีเอของไทยและอาเซียน

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ซื้อผู้นำเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางต่างประเทศ 147 รายที่เข้าร่วมเจรจาและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย 109 บริษัทสามารถตกลงซื้อขายยางพาราธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 19,660 ล้านบาท ถือเป็นกิจกรรมการเจรจาการค้าที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหม่

“กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางในครั้งนี้เป็นการขยายช่องทางส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดโลก ซึ่งใช้เป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ยางไทยและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยหันมาผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น”

## ราคายาง

ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	เมษายน 2559	พฤษภาคม 2559	กรุงเทพฯ	สงขลา
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	47.90	47.65	48.10	47.85
ชั้น 2	47.30	47.05	47.50	47.25
ชั้น 3	46.75	46.50	46.95	46.70
ชั้น 4	46.45	46.20	46.65	46.40
ชั้น 5	46.00	45.75	46.20	45.95

ยางแท่ง

STR5L	47	46.75	47.2	46.95
STR20	40.55	40.3	40.75	40.5
น้ำยางข้น 60%	29.55	29.30	29.75	29.50

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง





# ทัน สถานการณ์

## ช่วยสวนยางใต้คึกคัก

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ผลจากการจัดโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี 2559 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพลงไปจัดจำหน่ายให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20-40% พบว่าได้ดำเนินการไปแล้ว 50 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมงาน 8.32 หมื่นคน มูลค่าการจำหน่าย 29 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพได้ทั้งหมด 12 ล้านบาท แยกเป็นเดือน ม.ค. ดำเนินการ 4 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมงาน 6,100 คน มูลค่าการจำหน่าย 1.9 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ 8.19 แสนบาท และเดือน ก.พ. ดำเนินการแล้ว 46 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมงาน 7.74 หมื่นคน มูลค่าการจำหน่าย 27 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ 11 ล้านบาท



วิบูลย์ลักษณ์



## สิ้นเช้อย่างกะลุ่มเป้า

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม วงเงิน 1 แสนบาท/ครัวเรือน มีชาวสวนยางที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 187,694 ครัวเรือน ใน 64 จังหวัด คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 17,302 ล้านบาท ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้อนุมัติสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และสามารถจ่ายเงินสินเชื่อได้ 114,564 ครัวเรือน วงเงิน 10,425 ล้านบาท และกรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้าไปดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรชาวสวนยางในการวางแผนการปลูกพืชอย่างใกล้ชิดต่อไป

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวัน ที่ 1 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 40.72 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 39.72 บาท ราคายางท้องถื่น กิโลกรัมละ 38.60 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 42.37 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 41.85 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 40.25 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 39.85 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 36.57 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 149,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับเพิ่มขึ้น 9 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางความชื้น ปรับเพิ่มขึ้น 27 สตางค์ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับลดลง 32 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นดิบท้องถื่น ราคา 38.60 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 35 สตางค์ ต่อ ก.ก. น้ำยางสด ราคา ละ 37.10 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 35 สตางค์

ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 45.92 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายอยู่ที่ 46.64 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 54.78 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 23 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 46.72 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 38 สตางค์ ต่อ ก.ก.

## ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช



พาณิชย์นำสินค้าลดราคาต่ำกว่าตลาด 20-40% ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ ซึ่งช่วง 2 เดือนแรกของปีจัดไปแล้ว 50 ครั้งลดค่าครองชีพ 12 ล้านบาท วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 14:31 น. น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแผนช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี59”ว่าขณะนี้กรมฯได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพราคาต่ำกว่าท้องตลาด20-40% แก่เกษตรกรภาคใต้ที่ประสบปัญหาหารายทางพาราตกต่ำแล้ว50 ครั้ง โดยมีประชาชนเข้าร่วมงาน 83,280 คน มูลค่าการจำหน่าย 29 ล้านบาทสามารถลดภาระค่าครองชีพได้12.5 ล้านบาท “โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพาราปี59 กรมฯจะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดโดยจะกระจายในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าวได้มีทางเลือกในการซื้อ สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืชไข่ไก่สินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงอาหารฮาลาลนำไปจำหน่ายในโครงการ ด้วย ซึ่งจำหน่ายการในพื้นที่15 จังหวัด (14จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)โดยมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.59” “

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (วันที่ 1 มีนาคม 2559)